



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
เรื่อง ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

.....

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน (ตามแบบ สขร.๑) เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการ ตามแบบ สขร.๑ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอกชัย พรหมพันธุ์ใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

รูปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2๐๑3

แบบ สร. 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เป็นอเนก	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	หมายเหตุ
1	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,653.25	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไป
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฯ ขนาด 800 VA	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด	บริษัท ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไป
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,510.00	เฉพาะเจาะจง	ไข่มุกศึกษาศาสตร์	ไข่มุกศึกษาศาสตร์	ราคาต่ำสุด	งานบริหารงานคลัง
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,938.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,475.20	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิคม พิทักษ์	นายนิคม พิทักษ์	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
7	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิภารัตน์ จตุเพน	นางสาววิภารัตน์ จตุเพน	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
8	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,652.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,111.60	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน
10	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอบรมให้	500	เฉพาะเจาะจง	นิเวศการป้าย	นิเวศการป้าย	ราคาต่ำสุด	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
11	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800	เฉพาะเจาะจง	ร้านเป็นสุข...ไม่จำกัด	ร้านเป็นสุข...ไม่จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	หมายเหตุ
12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214.25	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ราคาต่ำสุด	งานส่งเสริมการเกษตร

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นความจริง

(ลงชื่อ)

(นางกฤษกร สิงขรอาจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง